

๗๗๗/๘

# ด่วนที่สุด

ที่ ทก ๐๑๐๐.๔/๔๕๑๒



สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
รับที่ ๖๖๕๕  
วันที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙ ๙.๓๐

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ  
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

จัดเข้าวาระ ๒๖ เม.ย. ๒๕๕๙

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อ ทราบ  
(หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ตกลง  
เห็นชอบ/อนุมัติ) เรื่องที่ ๑๘

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๑๓๕๘๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอความเห็นเรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยด่วนด้วย ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแล้ว เห็นควรรับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม คนร. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ และเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอการแก้ไขปัญหาของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) (บมจ. ทีโอที) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ซึ่งมอบหมายให้ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม เร่งดำเนินการร่วมกันเพื่อกำหนดบทบาทในการดำเนินงานของแต่ละองค์กรให้ชัดเจนและไม่มีความซ้ำซ้อนในระยะยาว ทั้งในเรื่องการดำเนินกิจการและการลงทุนในอนาคต โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณาแนวทางดังกล่าวก่อนนำเสนอ คนร. พิจารณา ซึ่ง บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ได้มีการตกลงกรอบความร่วมมือระหว่างกันในการดำเนินธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจโครงข่ายทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่ต้องดำเนินการเอง เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Fund) หรือธุรกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกับพันธมิตรเอกชน มีการกำหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่าง บมจ. ทีโอที กับ บมจ. กสท โทรคมนาคม ที่ให้หน่วยงานที่มีความพร้อมกว่าเป็นผู้ดำเนินการลงทุนในธุรกิจนั้น แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้ให้บริการรายอื่นสามารถใช้บริการจากโครงข่ายที่ลงทุนได้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุน และจะลดบทบาทในธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ บมจ. ทีโอที และ บมจ. กสท โทรคมนาคม ไม่สามารถแข่งขันกับเอกชนได้ โดยไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมเป็นเพียงผู้ให้บริการ MVNE (Mobile Virtual Network Enablers) หรือขายส่งบริการ MVNO (Mobile Virtual Network Operator) เท่านั้น ทั้งนี้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะรายงานผลให้ คนร. ทราบตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุตตม สาวนายน)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวงฯ  
สำนักการสื่อสาร  
โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๓๐๑๒  
โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๐๔๒